



## จับพระแก้งไม้พะยุง

หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการ "พระสงฆ์ไทย" ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ทำให้พระพุทธรูปของไทยต้องพลอยมีวามองไปด้วย เพราะมารในคราบผ้าเหลืองไม่กี่คน โดยเฉพาะชาวกวรา "อดีตพระเณรค่า" ที่กำลังโดน "กรมสอบสวนคดีพิเศษ" จ้อง ะครูปตัวอยู่ขณะนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องฉาวของ "วงการผ้าเหลือง" ที่กระฉ่อนไปทั่วโลก แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่สำนักพุทธฯ และกระทรวงวัฒนธรรม

จะได้เช็ดปากและตีนตัวกันบ้าง !!

ล่าสุด ชาวบ้าน ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กว่า 100 คน รวมตัวเดินทางไปที่วัดหัวหิน หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม เพื่อขับไล่เจ้าอาวาสวัดหัวหินให้ย้ายออกจากวัด เนื่องจากชาวบ้านทนพฤติกรรมไม่ไหว โดยกล่าวหาว่ามีลัทธิขบถมารับเจ้าอาวาสออกไปข้างนอกวัด กว่าจะกลับเข้าวัดก็เข้ามิดทุกวัน ซึ่งเป็นเช่นนี้มานานมากแล้ว ทำให้ชาวบ้านทนพฤติกรรมดังกล่าวไม่ไหว จึงรวมตัวกันเดินทางมาขับไล่ เพื่อให้ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่น ส่วนผู้หญิงที่มาจับ ก็เป็นลัทธิที่อยู่ในวัดแห่งนี้ มีหน้าที่คอยดูแลจัดของภายในวัด โดยพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดต่างก็รู้ถึงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูด

เพราะเกรงว่าจะอยู่ที่วัดไม่ได้ !!

"นายวิษณุ บุญญรัตน์" นายท.ท่ามะขาม ระบุว่า หลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเฝ้าดูพฤติกรรมของเจ้าอาวาสมานานนับปี แต่ก็ยังไม่สามารถจับได้คาหนังคาเขา อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวบ้านเริ่มหมดความศรัทธาต่อวัด เพราะที่ผ่านมามีคนในพื้นที่เสียชีวิตเจ้าอาวาสก็จะให้นำศพไปไว้ที่วัดอื่น ทั้งนี้ ชาวบ้านไม่ได้ต้องการให้ท่านสึก แต่ต้องการให้เจ้าอาวาสสละตำแหน่งให้ไปหาเจ้าพรรษาที่วัดอื่นแทน !!

ขณะที่ "พระมหาณรงค์ อดตโฆ" เจ้าอาวาสวัดหัวหิน ชี้แจงว่า อาตมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้มานาน 5 ปี และเข้ามาเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา อาทิ นำเงินที่ญาติโยมนำมาถวายไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างศาลาพระวิหาร ซึ่งในส่วนที่ชาวบ้านกล่าวหาอาตมาว่ามีผู้หญิงมารับออกไปข้างนอกนั้น ขอชี้แจงว่าโยมคนนั้นเขาเป็นคนเคยอุปาสิกา อาตมาได้วานให้โยมขับรถไปส่งที่บ้านลูกศิษย์ เพราะคนขับรถของอาตมาต้องขับไปที่บ้านแก่งระเบิด อ.ไทรโยค และขอยืนยันว่าไม่ได้ประพฤติดนผิดศีลธรรมตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้าง แต่ในเมื่อชาวบ้านต้องการอยู่เหนือความถูกต้องและขับไล่อาตมาเช่นนี้ ก็ขอยอมลาออกตามความต้องการ

เพื่อให้ญาติโยมเบาใจและสบายใจ ??

ส่วนอีกกรณีที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์เหมือนกัน "นายชัยวัฒน์ ชัยเวช พิสิฐ" นายอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ นำกำลังเจ้าหน้าที่ อส.กว่า 30 นาย ออกจับกุมพระรูปหนึ่งที่เจ้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง อ.ชานุมาน ได้ของกลางไม้พะยุงตัดใหม่สด 30 ต้น ขนจากป่าสงวนแห่งชาติดงคำเตื่อยมูลค่า 2 ล้านบาท ที่สำคัญ พระรูปดังกล่าวได้ลักลอบเข้าตัดไม้ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านเตรียมจัดงานเข้าพรรษา โดยมีนายทุนจาก จ.มุกดาหาร เตรียมขนไม้พะยุงขึ้นรถ...จับได้คาหนังคาเขาอย่างนี้ คงแก้ตัว...เพชรพญา...ยากครับ...???

E-mail : pethpaya@yahoo.com